

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

นางสาววรรณภา ทองสีแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทที่ยั่งยืน มินิมาร์ท จำกัด และ ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และ สุรินทร์ (ยกเว้น สาขาที่อยู่ในป่า ปตท.) ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” นายประเดิม ภาคแก้ว รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยมีภาคเอกชน คือ บริษัทที่ยั่งยืน มินิมาร์ท จำกัด และ ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในพื้นที่ 4 จังหวัด ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยการเชิญชวนให้ประชาชน คัดแยกขยะอันตรายชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ กระจก ยางฆ่าแมลง หรือ กระจกสเปรย์ ที่แห่งสนิท นำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือ ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้มิดชิด แล้วนำไปฝากไว้กับพนักงานร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ และจะเปิดรับทุก ๆ วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขยะอันตรายเหล่านี้ จะถูกรวบรวม แล้วนำส่งให้กับ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน 7-Eleven เพื่อส่งต่อไปกำจัดที่ โรงงานที่รับกำจัดขยะอันตราย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษ หรือ สารเคมี ที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น พรอท ตะกั่ว แคดเมียม หรือ แมงกานีส ถูกทิ้งปะปนมาในถังขยะทั่วไป แล้วเกิดการตกค้างสะสม ปนเปื้อน พุ้งกระจายอยู่ในอากาศ หรือ สะสมอยู่บนพื้นดิน แหล่งน้ำในบริเวณชุมชนที่เราอยู่อาศัย และ จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคมูมิแพ้ โรคโลหิตจาง โรคผิวหนัง หรือ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาว

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ จังหวัดสุรินทร์ ให้ช่วยกันคัดแยกขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนของเรา แล้วบรรจุหีบห่อให้มิดชิด นำไปส่งมอบให้ ร้าน 7-Eleven เพื่อรวบรวมไปกำจัดอย่างปลอดภัยต่อไป

